

ครั้งที่ 530/2554

23 กันยายน 2554

กรุงเทพฯ ยังหายห่วงภัยน้ำท่วม หลังปริมาณน้ำผ่านบางไทรยังไม่ถึงจุดวิกฤต แต่ยังจับตาสถานการณ์ใกล้ขีดหลังอุตุฯ คาดฝนหนักติดต่อกัน 25-27 ก.ย. นี้

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมว่า ในวันที่ (23 กันยายน 2554) ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ อยู่ที่ประมาณ 4,180 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปริมาณน้ำส่วนดังกล่าวได้ไหลรวมเข้าสู่แม่น้ำสะแกกรังเป็นผืนเดียวกัน ประมาณ 640 ลบ.ม./วินาที โดยน้ำก่อนนี้ทยอยไหลผ่านทางเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 3,710 ลบ.ม./วินาที ซึ่งอยู่ทรงตัวอยู่ในระดับดังกล่าวมา 3-4 วันแล้ว เนื่องจากลักษณะน้ำที่เข้ามานั้นล้นผ่านทางสปริงเวย์ ส่งผลให้น้ำไม่ไหลไปลงเขื่อนเจ้าพระยา แต่ไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มและทุ่งต่างๆ แทน เมื่อรวมกันกับน้ำในสวนที่ออกมาจากประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ที่พังลง ส่งผลให้ทุ่งท่าอุ้ง ทุ่งเชียงราก และทุ่งอื่นๆ แถบพื้นที่ลพบุรี มีปริมาณน้ำขังอยู่เป็นจำนวนมาก สถานการณ์อยู่ที่ประมาณ 500-600 ลบ.ม./วินาที โดยกรณีน้ำไหลเข้าท่วมขังในทุ่งนั้นอาจจะลดลงยาก เนื่องจากพื้นที่ของทุ่งจะคล้ายกับลักษณะของขั้นบันได เมื่อน้ำล้นเข้าไปแล้วจะไหลออกมาตามปกติเป็นเรื่องที่ยาก จึงจะแก้ปัญหาด้วยการเร่งสูบน้ำออกจากทุ่งไปยังบริเวณที่น้ำลดลงเป็นปกติแล้วต่อไปโดยเร็วที่สุด

สำหรับปัญหาอีกส่วนหนึ่ง คือ บริเวณประตูระบายน้ำพระงาม จ.สิงห์บุรี ที่พังลง ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ประมาณวันละ 220 ลบ.ม./วินาที โดยมีทิศทางการไหลของน้ำผ่านไปทางแม่น้ำน้อย อ.โพธิ์ทอง อ.วิเศษชัยชาญ อ.ผักไห่ อ.เสนา ส่งผลให้ขณะนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านบางไทร อยู่ที่ประมาณ 3,080 ลบ.ม./วินาที ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงปลอดภัย เนื่องจากจุดวิกฤตที่กรมชลประทานได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าอยู่ในระดับ 3,500 ลบ.ม./วินาที จึงจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ถึงจะอยู่ในช่วงน้ำทะเลลง แต่จากพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่รายงานว่า ระหว่างช่วงวันที่ 25-27 ก.ย.54 ร่องมรสุมจะยังคงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ซึ่งจะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ รวมถึงอาจจะมีผลต่อเนื่องไปตลอดเดือนตุลาคม 2554 จึงต้องติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างทันที่

ส่วนการจ่ายเงินชดเชยพื้นที่การเกษตรเสียหายนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณ ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท และได้เร่งสำรวจความเสียหายโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าช่วย ทำให้ขณะนี้การจ่ายเงินโดยผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
